

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7 năm 2011

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 22/10/2007 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi đối với công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, trong những năm qua, công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai thực hiện khá đồng bộ, đạt kết quả tốt, đã kịp thời tuyên truyền giáo dục đường lối, quan điểm về quốc phòng toàn dân, về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có thời điểm chưa kịp thời, nội dung tin, bài chưa thật phong phú, chưa phản ánh toàn diện về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân trong tình hình hiện nay.

Để tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ về công tác tuyên truyền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phòng, chống có hiệu quả âm mưu “*Diễn biến hòa bình*”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ thị:

1. Chính quyền các cấp trong tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng để nâng cao nhận thức cho toàn dân về quốc phòng và chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. Hàng năm, bảo đảm ngân sách được bố trí trong dự toán cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và các địa phương.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu cụ thể từng nội dung, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các sở, ngành, địa phương trong việc đưa tin, bài phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh. Chịu trách nhiệm về nội dung tuyên

truyền “Quốc phòng toàn dân” trên chuyên mục Phát thanh và Truyền hình, trên chuyên trang Báo Quảng Ngãi; đồng thời, tổ chức lực lượng cộng tác viên, cùng với tổ phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, địa phương, Báo Quảng Ngãi nhằm kịp thời phản ánh một cách toàn diện, sâu sắc các hoạt động về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương của tỉnh Quảng Ngãi.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi tăng cường thời lượng phát sóng chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” và tuyên truyền định kỳ trên chuyên trang báo; kịp thời đưa tin, bài về các hoạt động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương thường xuyên và đột xuất.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên báo, đài và cơ quan quân sự địa phương thường xuyên gửi tin, bài phản ánh các hoạt động quốc phòng, quân sự diễn ra trên địa bàn quản lý về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thẩm định, xét duyệt và cùng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông tổ chức giám sát chặt chẽ nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm cơ quan thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng, ký kết kế hoạch liên tịch và triển khai các hoạt động cụ thể.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Cao Khoa